



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนแม่ยิปะสิทรีศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



โรงเรียนแม่สายประสิทรีศาสตร์

ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น



โรงเรียนแม่สายประสิทรีศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผล ต่อการใช้อำนาจ ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้าง คุณ ธรรม จริย ธรรม และ ความ ซื่อ สัตย์ สุ จริ ต ในการ ปฏิบัติ งาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรม No Gift Policy ให้บุคลากรไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. กิจกรรมการจัดทำประกาศเจตนาธรรมเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้จัดทำและลงนามในประกาศ นโยบาย No Gift Policy และประกาศรวมถึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยนายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ครูและบุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมถึงบรรยายให้ความรู้ถึงแนวปฏิบัติในการรับของขวัญตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแก่ผู้บริหารได้นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด





ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสม ให้นักเรียนได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำ อันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตาม แผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ขณะ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายบุญเทพ พิศวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

2. กิจกรรมการจัดทำและมอบสื่อ (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ได้จัดทำสื่อป้ายโปสเตอร์เพื่อมอบให้แก่กลุ่มงาน นำไปติดตั้งบริเวณห้องทำงานทุกกลุ่มงาน



ห้องผู้อำนวยการและสำนักงานผู้อำนวยการ



สำนักงานการเงิน



สำนักงานพัสดุ



สำนักงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ



สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ



สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน

๓. กิจกรรม จัดทำป้ายประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์หลัก

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้จัดทำสื่อป้าย นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลโดย นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์



๔. กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัลกับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ร่วมรับทราบนโยบาย No Gift Policy และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



บันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม





โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ